



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม โรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ๙๕๑๔๐

ที่ ยล ๐๐๓๒.๓๐๓/๑๒๒

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนการดำเนินงานตามโครงการค้นหาวัณโรครายใหม่ให้พบ จบด้วยรักษาผู้ป่วยวัณโรคหาย เครือข่ายอำเภอรามัน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

ตามที่ กลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม โรงพยาบาลรามัน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ป่วยวัณโรคไม่เกิดภาวะดื้อยา Multidrug-resistant TB (MDR-TB) ตลอดจนเพื่อเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันดูแลรักษาโรควัณโรค ตามโครงการค้นหาวัณโรครายใหม่ให้พบ จบด้วยรักษาผู้ป่วยวัณโรคหาย เครือข่ายอำเภอรามัน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม โรงพยาบาลรามัน ได้กำหนดแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแผนการดำเนินงานตามโครงการค้นหาวัณโรครายใหม่ให้พบ จบด้วยรักษาผู้ป่วยวัณโรคหาย เครือข่ายอำเภอรามัน ตามรายงานที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ราชินี ๑๒๖/

(นางสาวราชินี ดอละ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รับทราบ

และอนุญาตเผยแพร่

(นางสาวนิยา สือนิ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

โรงพยาบาลรามัน

โทร. ๐๗๓ - ๒๙๙๕๐๓



## รายงานแผนการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโรควัณโรค ตามโครงการค้นหาวัณโรครายใหม่ให้พบ จบด้วยรักษาผู้ป่วยวัณโรคหาย เครือข่ายอำเภอรามัน

แนวทางการดำเนินงานวัณโรคในปี ๒๕๖๕ โดยจะมีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ  
ค้นหาวัณโรครายใหม่ให้พบ จบด้วยรักษาผู้ป่วยวัณโรคหาย เครือข่ายอำเภอรามัน ด้วยอำเภอ  
รามันยังพบปัญหาต่างๆที่ส่งผลต่อการควบคุมโรคไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม  
สังคมและเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค ได้แก่ กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย  
วัณโรค กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV/AIDSs กลุ่มแรงงานต่างด้าว  
กลุ่มผู้ต้องขัง และกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรควัณโรคได้ง่าย อีกทั้งปัญหา  
การรับการรักษาที่เกิดจากอาการข้างเคียงของยา ทำให้ผู้ป่วย ขาดการรับประทานยาอย่าง  
ต่อเนื่อง จนเกิดการดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำโครงการค้นหาวัณโรครายใหม่ให้  
พบ จบด้วยรักษาผู้ป่วยวัณโรคหาย เครือข่ายอำเภอรามันขึ้น เพื่อให้ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคราย  
ใหม่ ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆและรับการรักษาจนหายจากโรควัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลสูงสุด

ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง  
โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัณโรค และสร้างความตระหนักให้กลุ่มผู้สัมผัส  
ร่วมบ้านและประชาชนให้เห็นความสำคัญในการตรวจคัดกรองวัณโรคประจำปี พร้อมทำการ  
คัดกรองอาการเบื้องต้นในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน โดยใช้แบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเบื้องต้น  
ในการตรวจตรวจคัดกรอง

- กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการการตรวจคัดกรองวัณโรค  
การป้องกันและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค การเฝ้าระวังผู้ป่วยดื้อยาMultidrug-resistant TB  
(MDR-TB) ภัยอันตรายของภาวะดื้อยาต่อการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นในชุมชนให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วย  
วัณโรคและประชาชนในพื้นที่

- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมวิชาการฟื้นฟูเจ้าหน้าที่เรื่อง "การคัดกรองและการ  
ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค" แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โดยในที่ประชุมได้ทำการวางแผนมอบหมายงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด โดยให้คุณชากินะ ดอละ รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนและการเตรียมกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกตำบล และมอบหมายให้คุณชาคริต จิตติศักดิ์รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนและทำการติดตามประเมินผลกิจกรรมพร้อมรายงานผลให้ผู้บริหารทราบในการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ทศพร.สต.ทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการค้นหาวัณโรค รายใหม่ให้พบ จบด้วยรักษาผู้ป่วยวัณโรคหาย เครือข่ายอำเภอรามันในพื้นที่เพื่อให้ประชาชน ทราบและเข้าร่วมกิจกรรมได้